

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประเทศไทยอย่างมากในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แต่ในปัจจุบันธุรกิจการศึกษามีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีสถานศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาแข่งขันกับภาคเอกชน ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการปรับเปลี่ยนการจัดทำบัญชีของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดให้ โรงเรียนเอกชนมีฐานะเป็นนิติบุคคล และผู้ประกอบการ โรงเรียนเอกชนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และได้กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี (พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550, 2551 : 42) อันจะทำให้โรงเรียนเอกชน มีศักยภาพในการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า การดำเนินการของโรงเรียนเอกชน โดยส่วนใหญ่ จะอยู่ในรูปเจ้าของคนเดียว ซึ่งทำให้มีการจัดทำระบบบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาถึงปัญหา และแนวทางในการจัดทำบัญชี เมื่อต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดทำระบบบัญชี เพื่อรองรับและให้สอดคล้องตรงกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ทั้งนี้เพื่อให้ผลการจัดทำบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และการตรวจสอบบัญชีให้ถูกต้องตามประเภทของกิจการ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชีได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดทำบัญชีและ การตรวจสอบบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริง ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี และผู้ทำบัญชีต้องจัดทำบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดำเนินงานฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการปรับเปลี่ยนการจัดทำ บัญชีของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และ เป็นแนวทางการพัฒนาระบบบัญชี สำหรับโรงเรียนเอกชนเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปัญหาในการปรับเปลี่ยนการจัดทำบัญชี ของโรงเรียนเอกชนเอกชนสาย สามัญ ในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขการจัดทำบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 สำหรับโรงเรียนเอกชนสายสามัญ ในจังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงปัญหาของระบบบัญชีของ โรงเรียนเอกชนสายสามัญ ในจังหวัด เชียงใหม่
2. ทำให้ทราบถึง แนวทางการแก้ไข การจัดทำบัญชีสำหรับโรงเรียนเอกชน เพื่อให้ สอดคล้องพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
3. สามารถนำข้อมูล ไปใช้ เพื่อเป็นเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนเอกชน หรือ ผู้สนใจทั่วไปในการวางแผนแนวทางการแก้ไข และพัฒนาระบบบัญชีของโรงเรียนเอกชน

นิยามศัพท์

โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษาสถานที่เรียนที่มีเจ้าของกิจการเป็นบุคคล หรือ นิติบุคคลมีการขออนุญาตจัดตั้งขึ้นและมีใบอนุญาตประกอบกิจการ มีคุณสมบัติและหลักสูตร ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนกำหนดภายในกรอบที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งไว้ (พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542 : ออนไลน์)

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หมายถึง พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 (สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2551 : 29)

ระบบบัญชี หมายถึง ระบบการจำแนกประเภทของข้อมูลจากบัญชี สมุดบัญชี เอกสาร แบบพิมพ์ วิธีการดำเนินงานตลอดจนการควบคุมทางการบัญชีและการนำเครื่องมือและอุปกรณ์ ต่างๆ เข้ามาใช้ในการจัดทำ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการให้สามารถ

นำเสนอข้อมูลทางบัญชีให้สำเร็จสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการประเมินผลในการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเป็นระบบแบบแผนที่ดี (สมเดช โรจน์คูรีเสถียร และคณะ, 2547 : 12)

นิติบุคคล หมายถึง กลุ่มบุคคลหลายคนร่วมกันตั้งกลุ่มขึ้นโดยอาศัยอำนาจในทางกฎหมาย กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คณะบุคคล หน่วยงาน บริษัทจำกัด กองทรัสต์สิน ฯลฯ ซึ่งกฎหมายยินยอมให้กระทำการได้ นิติบุคคล ไม่ใช่บุคคลธรรมดาไม่มีชีวิตจิตใจ จึงต้องมีผู้แทนนิติบุคคลแสดงเจตนา หรือกระทำการแทน เช่น มีกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าอาวาสวัด ฯลฯ ทำหน้าที่แทน ประเภทของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กระทรวง ทบวง กรม วัด ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิ และนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เช่น พรรคการเมือง รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, 2535 : ออนไลน์)